



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 6,519 ราย ติดเชื้อสะสม 301,172 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,148 ราย หายป่วยสะสม 231,171 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 54 ราย เสียชีวิตสะสม 2,387 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 185,810,846 ราย เสียชีวิต 4,016,996 ราย รักษาหาย 170,069,416 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO แนะนำให้ยาโรคข้ออักเสบรักษาโควิดลดความเสี่ยงเสียชีวิต **สหรัฐฯ** ประชากรวัยผู้ใหญ่ 30% ยังไม่ฉีดและไม่วางแผนฉีดวัคซีน ขณะที่ประธานาธิบดีเตรียมวางแผนบริจาควัคซีนให้กับประเทศต่าง ๆ 80 ล้านโดส รวมถึงประเทศไทยด้วย **อังกฤษ** สร.ชี้โควิดสายพันธุ์แลมบ์ดาซึ่งตรวจพบครั้งแรกในประเทศเปรูมีอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดลตา ตรวจพบแล้วในกว่า 30 ประเทศ **อิสราเอล** เผยวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันป่วยหนัก-เข้ารับ.จากสายพันธุ์เดลตาได้ 94% **เกาหลีใต้** เตรียมยกมาตรการคุมเข้มสูงสุดหลังผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มสูง และตกลง แลกไฟเซอร์ใกล้หมดอายุกับอิสราเอล **สิงคโปร์** ไม่นับคนฉีดวัคซีน Sinovac ในยอดรวมการฉีด ระบุประสิทธิภาพต่ำ **อินเดีย** จับขบวนการฉีดยาเกลือแทนวัคซีนโควิด **อินโดนีเซีย** เตรียมสำรองการผลิตออกซิเจน 90% เพื่อการแพทย์

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลสั่งวัคซีนซิโนแวคจำนวนมาก ว่า วัคซีนซิโนแวคยังมีประสิทธิภาพ ถ้ารอวัคซีนชนิดอื่นจะไม่มีฉีดให้ประชาชน ทั้งนี้ สร.กำลังพิจารณาเรื่องการฉีดข้ามชนิด สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ต้องแบ่งสัดส่วนระหว่างบุคลากรด่านหน้ากับประชาชน ส่วนวัคซีนที่รับบริจาคมาต้องฉีดให้ชาวต่างชาติด้วย โดยสร.พิจารณาจำนวนที่เหมาะสม กรณีกลุ่มหมอไม่ทนยื่นหนังสือให้พิจารณาจัดหาวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักนั้น ต้องรับฟังและให้ความสำคัญ โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่จะเข้ามาในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ จะจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ตามความจำเป็นและสมควรใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบการจัดทำความตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งสหรัฐฯ บริจาคให้กับประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ซึ่งทำงานร่วมกับ สร. ในการสนับสนุนไทยให้รับมือกับการแพร่ระบาด พร้อมเร่งประสานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อขนส่งวัคซีนมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาส 3/2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาไท, thansettakij)

-กรณีก่อนหมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข นำโดย นพ.สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรียกร้อง 1.เร่งรัดการนำเข้าวัคซีน mRNA โดยลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งพิจารณาให้วัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าป้องกันการติดเชื้อหลายสายพันธุ์ และลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ 2.เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สม่าเสมอ และตรวจสอบได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรณีก่อนหมอไม่ทนนำกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แต่งชุดสีดำ ติดโบว์สีดำ ไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักฉีดให้กับประชาชน เพจเฟซบุ๊กหมอขอป่นหนอยเหอะ - Aggressive Doctor ได้โพสต์ภาพหน้าจอไลน์ ระบุว่า นิตกร สสจ.พิษณุโลกชุดดำเนินการทางวินัยกับแพทย์ที่แต่งชุดดำ-โบว์ดำฐานสร้างความแตกแยก และไม่ตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, Thaipbs)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการติดแฮชแท็ก #ทวงคืนค่าโมเดอร์นา ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงิน ว่า วัคซีน mRNA คือ โมเดอร์นาและไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงใกล้เคียงกัน ซึ่งรัฐบาลได้เลือกใช้ไฟเซอร์ ส่วนโมเดอร์นากำหนดให้เป็นวัคซีนทางเลือกที่ภาคเอกชนสามารถจัดหาเสริมได้ ล่าสุด ครม.ได้อนุมัติให้กรมฯ ลงนามในสัญญาซื้อไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และรับคำแนะนำของอัยการสูงสุดไปเจรจากับบริษัทในการปรับปรุงสัญญาในวันพรุ่งนี้ และจะลงนามสัญญาภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกรณีสหรัฐฯ จะบริจาคไฟเซอร์ให้ประเทศไทย 1.5 ล้านโดสนั้น มีการลงนามแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป สำหรับประเด็นวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพป้องกันโรคต่ำที่สุด ขณะนี้ประเทศไทยมีแผนการสั่งซื้อวัคซีนทั้งซิโนแวค แอสตราเซนeca และไฟ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เซอร์ ซึ่งไม่มีตัวใดป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ทุกตัวมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค สามารถลดการติดเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, mcot

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ปัจจุบันยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นชนิดเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า การให้ซิโนแวค เข็มแรก และอีก 3-4 สัปดาห์ต่อมา ให้แอสตราเซนกา ภูมิต้านทานเกิดขึ้นสูงกว่าการให้วัคซีนซิโนแวค 2 เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ประมาณ 8 เท่า และน้อยกว่าการให้วัคซีนแอสตราเซนกา 2 เข็ม ห่างกัน 10 สัปดาห์ เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลที่ศึกษาระดับภูมิต้านทาน สิ่งสำคัญที่จะต้องทำการศึกษาต่อคือความสามารถในการป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เหตุผลที่บุคลากรสาธารณสุขต้องการวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะติดเชื้อและกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปให้ผู้ป่วย รวมทั้งหากติดเชื้อต้องหยุดปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานต้องถูกกักตัว และวัคซีนเข็มต่อไปไม่ควรเป็นซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-กรณิ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กไม่เห็นด้วยที่จะให้บุคลากรด่านหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้รับวัคซีน ระบุว่าเป็นการเห็นแก่ตัว ทำให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ต่อมา ศ.นพ.นิธิได้โพสต์ขอโทษ ระบุ ไม่มีเจตนาดูแคลนใคร และขอใช้ประโยค "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" แทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-ผศ.ดร.วรชัญญ์ ครุจิต ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์ถึงเหตุผลที่ต้องสั่งซิโนแวคมาเพิ่ม ว่า นโยบายเดิม เดือน มิ.ย.-ก.ค. จะฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงก่อน แล้วจึงเริ่มฉีดประชาชนทั่วไปในเดือน ส.ค. หลังจากเกิดการระบาดใน คลัสเตอร์ต่าง ๆ จึงปรับแผนฉีดให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจ และประชาชนทั่วไปด้วย แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากเชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยวัคซีน 10 ล้านโดสในเดือน ก.ค.นี้ 80% จะฉีดให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง แต่วัคซีนไม่พอจึงใช้วัคซีนซิโนแวคเข้ามาเสริม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ถึงกรณีกรม.อนุมัติจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส วงเงิน 6,100 ล้านบาท ว่า เมื่อวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้ การจัดซื้อ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และมาตรา 55 ผู้สั่งซื้อและกรม.อาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ถือเป็น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ม.157 จึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและกรม.ทบทวนการสั่งซื้อและเร่งจัดหาวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุ ภายในปลายปีนี้จะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ เพราะรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมและไม่ได้รับการยอมรับในการบริหารประเทศ ซึ่งประเด็นใหญ่ที่จะอภิปรายคือ ความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด 19 ทั้งในแง่สาธารณสุขและแง่เศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงนามในหนังสือถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รววมหาตไทย ขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ สป.แพร่ และผู้ทำหน้าที่จัดการศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 และครอบครัว เนื่องจากต้องรับความเสี่ยงจัดการใกล้ชิด

2.เรียกร้องวัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, bangkokbiznews, sanook, thaipbs, mcot, springnews, hfocus)

-กลุ่มเยาวชนชนกลุ่มไพร่พล x เด็กปากแฉ่ว รวมตัวกันที่ประตู 1 สธ. ขอเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. เพื่อยื่นหนังสือทวงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนและกลุ่มเด็กภายใน 7 วัน และต้องไม่ใช่ซิโนแวค โดย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง จะรับหนังสือแทน แต่กลุ่มเยาวชนจะขอเข้าพบนายอนุทินเท่านั้น จึงไม่ได้ข้อยุติ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การติดเชื้อในเด็กโอกาสที่โรคจะรุนแรงและเสียชีวิตมีน้อย ซึ่งใน ส่วนของไฟเซอร์และโมเดอร์นามีรายงานทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจในเด็กค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้ชายวัยรุ่น สาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันที่อาจจะมากเกินไป เพราะฉะนั้นการให้วัคซีนในเด็กต้องมีความระมัดระวังสูง

3.วัคซีนทางเลือก

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-รพ.เอกชน ระบุ อก.ใส่ชื่อรพ.รามาริบัติ ศิริราช และสภากาชาดไทย ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาด้วย และตัดราคาเหลือ 1,500 บาทต่อโดส ขณะที่สมาคมรพ.เอกชนซึ่งมีสมาชิกรวม 390 รพ. กำหนดราคาเดียวกัน 1,650 บาท และหลายรพ.เปิดให้จองและจ่ายเงินมัดจำแล้ว แต่รพ.รามามา เปิดจองในราคาที่ถูกลง ซึ่งถือว่าเป็นธรรมและไม่รู้ว่าจะจัดสรรวัคซีนจากที่ใดให้ เพราะโควตาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่รพ.เอกชนแจ้งความจำนงไว้

4.พิจารณาล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, posttoday, thejournalistclub, topnews, innnews, tnthailand, efinancethai, pptvhd)

-เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงการล็อกดาวน์ว่า กำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก สธ. และนำมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการล็อกดาวน์จะต้องมีมาตรการเคอร์ฟิวเข้ามาเกี่ยวข้อง พื้นที่ต้องมีมาตรการเสริมให้สอดคล้องกัน หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น การประชุมรับข้อเสนอจาก สธ.จะเร็วขึ้นก่อนวันที่ 12 ก.ค. ซึ่งจะครบกำหนดการออกมาตรการ ระหว่างนี้ได้เร่งหามาตรการในการแก้ไขสถานการณ์ เช่น การควบคุมการเคลื่อนย้าย การรักษาพยาบาล การจัดหาเตียงเพิ่มเติม ส่วนมาตรการทำงานที่บ้านที่ยังไม่ถึง 75% ข้อกำหนดทุกฉบับที่ออกมาจะเน้นว่าให้ทำงานที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ว่า ควรพิจารณามาตรการให้เข้มข้นขึ้นโดยเร็วที่สุด เช่น ให้ทำงานที่บ้าน 100% ประกาศเคอร์ฟิวบางช่วงเวลา ประกาศล็อกดาวน์เขตจังหวัดที่มีการระบาดและผู้ติดเชื้อไม่ลดลง โดยภาครัฐต้องวางระบบและประกาศให้ประชาชนรับทราบมาตรการรองรับผลกระทบเพื่อเยียวยาประชาชนทุกภาคส่วน การลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจะนำมาสู่การดำเนินการมีมติเศรษฐกิจและสังคมในภายหลัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, tnthailand, springnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า มาตรการล็อกดาวน์ต้องอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นอำนาจของนายกฯ สธ.รายงานสถานการณ์และความจำเป็นทุกครั้งที่ประชุม ศบค. ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดเพราะต้องหาหรือผลกระทบหลายมิติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย อี.ซี.ไอ.เอ็ม.พี.ไทย ระบุ ไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะมีผลกระทบรุนแรงมาก ต้องมีการชดเชยจากภาครัฐ การเติมสภาพคล่องจากธปท.โดยเร็ว ต้องเร่งทำมาตรการทางการเงิน เพราะวันนี้ไทยยังไม่พร้อมกับการล็อกดาวน์

5.สถานการณ์ระบาดและความรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, voicetv, thebangkokinsight)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ การแพร่ระบาดในต้นเดือน เม.ย. ผู้ป่วย 80% มีอาการระดับเขียว เหลือง 15 % แดง 5% แต่ขณะนี้ผู้ป่วยสีเขียวเหลือ 70% เหลือง 20% และแดง 10% ผู้ป่วยสีแดง 10 ราย 4-5 รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทุก 10 ราย จะเสียชีวิต 1-2 ราย ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ยังเป็นโรคเรื้อรัง อายุ 26 – 89 ปี ระยะเวลาที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต 9 วัน นานสุด 62 วัน คนทั่วไปอายุน้อย 1,000 ราย จะเสียชีวิต 1 ราย แต่กรมควบคุมโรคพบว่า ผู้สูงอายุทุก 10 ราย จะเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งค่อนข้างสูง ทำให้มีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ แพทย์สมาคมฯ คาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ภายใน 2 สัปดาห์ สัปดาห์หน้าอาจจะขึ้นถึง 1 หมื่นราย จึงต้องย้ำมาตรการส่วนบุคคลการเคลื่อนย้าย ฝักระวังผู้สูงอายุและการฉีดวัคซีน และอาจเปิดศูนย์วอล์กอินแล็บที่ศูนย์นิมิตร์ เมื่อพบเชื้อจะแยกกลุ่มอาการ โดยสีเขียวและแดงจะได้เตียง ส่วนสีเขียวจะจัดสรรไปรอในศูนย์พักคอยของ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ แพทย์นิติเวช รพ.รามาริบัติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์โควิดใน กทม. ขณะนี้รุนแรงมาก ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่จริงมีมากกว่านั้น เพราะมีคนที่ไม่ได้ตรวจอีกมาก ส่วนผู้เสียชีวิตแพทย์นิติเวชบางที่ไม่สามารถ swab ให้ได้หมด แม้มีประวัติเสี่ยง เพราะไม่สามารถเบิกเงินค่า swab จากผู้ที่เสียชีวิตที่บ้านได้ ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่ swab พบจะอยู่ในชุมชนแออัด นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดเชื้อมาจากญาติ ซึ่งถ้าไม่ swab พบในศพจะไม่ทราบว่าญาติติดเชื้อ ส่วนอีกรายพบในชุมชนแออัดของคนไข้ ทำให้สื่อสารกันยาก ไม่รู้ว่าจะมีคนติดอีกมากเท่าไรเพราะยังไม่มีใครมาดูแล

6.สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ฯ ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาไท, bangkokbiznews, topnews)

-สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมกับสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สมาคมภาพยนตร์อิสระไทย นำโดย นายอนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ ยื่นหนังสือขอให้หน่วยงานราชการกองถ่ายภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้ภาครัฐจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการกองถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์

และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน

7.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand, infoquest

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เปิดเผยว่า รองนายกฯ และรว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. ตรวจสอบพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) ได้ข้อสรุปว่าเหมาะสมที่จะทำรพ.สนามโดยใช้พื้นที่ประมาณ 1 แสนตารางเมตร จะมีอย่างน้อย 5,000 เตียงในระยะแรก โดยจะใช้พื้นที่ชั้น 2 เป็นสถานที่ทำการของแพทย์และห้อง ICU ส่วนชั้น 3 และ 4 เป็นพื้นที่สำหรับคนไข้สีเขียวและเหลือง เริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน ส.ค.นี้ ได้สั่งการให้ ทอท.ปรับพื้นที่อาคาร SAT1 สนามบินสุวรรณภูมิเป็นรพ.สนาม คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้มากกว่ารพ.บุษราคัมกว่า 3 เท่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, pptvhd36, TNN, NBT)

-รว.สธ. สั่งการให้ สพฉ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ ประสานเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกออกค้นหาผู้ติดเชื้อรายเดียวที่บ้านในพื้นที่ กทม. เพื่อรับตัวเข้าสู่ระบบรักษาตามระดับอาการ มีทีมติดตามอาการป่วยหรือนำส่งรพ.สนามใน กทม. ส่วนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง มีรพ.บุษราคัมรองรับ สำหรับการบริหารจัดการเตียงในเขต กทม. สธ.ได้ช่วยดำเนินการโดยเปิดศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิบุตร เปิดรพ.บุษราคัมที่ล่าสุดมีกว่า 4 พันเตียง รวมทั้งหาพื้นที่ก่อสร้างรพ.เพิ่ม เช่น อาคาร SAT 1 สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงและรักษาชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, NBT, TNN)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. เผย เนื่องจากแต่ละวันมีผู้โทรศัพท์ผ่าน 1668 เพื่อขอรับเตียงวันละ 5,000-6,000 สาย แต่รับในระบบได้แค่ 2,000 คน จึงมีแนวคิดขยายเตียงเพิ่ม โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งพิจารณาพื้นที่เป็นรพ.สนาม และให้ศูนย์แรกรับนิมิบุตรเป็นช่องทางรับจากนั้นกระจายให้รพ.บุษราคัม นอกจากนี้ กรมการแพทย์ยังจัดทำแนวทาง Home Isolation ขณะเดียวกัน พบปัญหาแพทย์บุคลากรหน้าด่านที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานเริ่มเหนื่อยล้า ได้ให้กรมสุขภาพจิตคิดแนวทางเพิ่มกำลังใจให้คนทำงาน สำหรับการจัดการรพ.สนามเพิ่ม มองไว้ 3 จุด เป็นพื้นที่ของรพ.เอกชนย่านบางนา เป็นรพ.สนามสีเขียวและสีเหลือง 1,000 เตียงและ 500 เตียง ส่วนรพ.สนามที่เป็นของหน่วยงานราชการอีก 5,000 เตียง ทั้งนี้เตรียมปรับการตรวจหาเชื้อโดยใช้ rapid test ยืนยันไม่ได้ปกปิดข้อมูลผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต และเตรียมนำข้อมูลผลการชันสูตรศพมาใช้ประกอบและนำเข้าสู่ระบบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายเดิมนครกุล กมลวิศิษฎ์ ลูกชาย นายชวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โปสการ์ดผู้ป่วยนอนรออยู่บนเตียงเข็นภายนอกอาคาร รพ.แห่งหนึ่ง ระบุว่า ถ้ายิ่งปล่อยให้นานกว่านี้ คงจะได้เห็นอินเดีย 2 เร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-จากกรณีมีผู้ขอความช่วยเหลือผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ระบุว่า พี่ชายติดเชื้อโควิดรอเตียงอยู่ที่บ้านหลายวัน คาดว่าแม่และพี่ชายคนโตที่อยู่ด้วยกันจะติดเชื้อด้วย โดยแม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนพี่ชายคนโตเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ รพ.ติดต่อเพื่อรับตัวพี่ชายที่ผลยืนยันว่าติดเชื้อ แต่ไม่ไปเพราะกลัวไม่มีใครดูแลกับพี่ชายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ได้ประสานเพจเราต้องรอด และทั้ง 3 คน ได้เข้ารับการรักษาในรพ.เมื่อช่วงตี 1 วันที่ 6 ก.ค. ล่าสุดแม่อายุ 73 ปี เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ก.ค. เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กลุ่มเส้นด้าย รับแจ้งว่ามีครอบครัว 5 คน ติดเชื้อโควิด 19 อาศัยอยู่แฟลตดินแดง 56 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 แขวงและเขตดินแดง กทม. และแม่วัย 50 ปี เสียชีวิตเมื่อ 03.00 น. วันที่ 7 ก.ค. ระหว่างรอเตียง โดยครอบครัวนี้รู้ผลติดเชื้อมาประมาณ 5 วัน แต่ยังไม่ได้รับการรักษา กลุ่มเส้นด้ายประสานการเคหะแห่งชาติขอให้นำผู้ติดเชื้อทั้ง 4 คน ส่งไปรักษาที่รพ.บุษราคัม และประสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำศพแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดย่านห้วยขวาง ผู้ที่คอยประสานงานให้แก่ครอบครัวดังกล่าวให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาได้ประสานรพ.ต่างๆ ทุกที่รับเรื่องไว้แต่ไม่มีกรติดต่อกลับ

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจหมอแล็บแพนด้า ระบุ ผ่ากพิจารณาตัดสินใจเร่งด่วนเรื่องการให้ยาแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้าน เพราะมีผู้อาการหนักและเสียชีวิตเพิ่ม หลายบ้านติดเชื้อทั้งครอบครัว ถ้าขาดบุคลากรที่จะนำส่งยา มีอาสาสมัครที่พร้อมไปให้ ทั้งทีมแพทย์ ทีมเคลื่อนที่จิตอาสา ขาดแค่การกำหนดนโยบาย

8.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, isranews, tnthailand, bangkokinsight, ch3)

-นพ.กัศักดิ์ กุเกียรติภูภาน นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อ 6 ก.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายเป็นคนไทย 1 ราย และนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรต 1 ราย เพิ่งเดินทางเข้ามาเมื่อ 6 ก.ค. และเจอเชื้อในการตรวจครั้งแรกที่สนามบิน ทีมสอบสวนโรคได้ประสานโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเข้าพักเพื่อแจ้งไม่ให้ออกจากห้องและรอรับตัวเข้ารับการรักษา

รักษาในรพ. ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันประมาณ 13 -14 คน ต้องทำความเข้าใจและนำตัวเข้า ALQ เพื่อดูอาการต่อไป ทั้งนี้ การพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิดเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รองโฆษก สตช. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องใน จ.ภูเก็ต พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจนพบตัวและทำความเข้าใจให้ปฏิบัติตามกฎเป็นที่เรียบร้อย

9.จับเครือข่ายหลอกขายวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch8)

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จับกุมตัว นายวีระศักดิ์ สุขสำแดง อายุ 26 ปี ที่หน้าบริษัทปูนซีเมนต์ที่พีโอ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซื้ออาหารร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่นและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยกลุ่มผู้เสียหายได้แจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานี หลังถูกแก๊งต้มตุ๋นอ้างตัวเป็นแพทย์ตั้งกลุ่มไลน์ Vaccine Sinopharm หลอกให้ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มที่เหลือจากสภาอุตสาหกรรมฯ สั่งซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการโอนเงินให้ 36,000 บาท แต่ไม่ได้ฉีดตามนัด เมื่อสอบถามจะถูกหลอกออกจากกลุ่มไลน์ เบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ

10.เถียงนาโมเดล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, springnews

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึง "เถียงนาโมเดล" สถานที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่มาก ว่า มีที่ภาคอีสาน คือกลับมาแล้วให้ไปนอนเถียงนา ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอาการไม่มาก ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลาย อาทิ เพจ Drama-addict ระบุว่าไม่แนะนำ ตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าว และยังมีปัญหาผู้ติดเชื้อเดลตาอาการทรุดลงเร็วมาก ต้องให้มีคนดูแลอาการใกล้ชิด ส่วนเพจเขตสุขภาพที่ 10 โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า เเถียงนาโมเดลช่วยบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก ดูแลกันเองระหว่างครอบครัว พี่น้อง ระหว่างคนในชุมชน

11.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub, Line

-จากที่มีการแชร์คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่าเสียงคนบดศิริราชขอความร่วมมือให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง และปิดแมสก์ 100% นั้น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า ไม่ใช่เสียงของ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจาก ศบค.มท. หรือข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

-มีข้อความส่งต่อในไลน์ว่า ใครชอบกินข้าวกล่องเซเว่นให้หยุดก่อน เนื่องจากโรงงานซีพีที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ซึ่งผลิตข้าวกล่องเซเว่น มีพนักงานติดโควิด 100 กว่าคน แต่ไม่สั่งปิดโรงงาน ส่วนโรงงานทำซูชิเซเว่น ติดเกือบ 200 คน

12.สายพันธุ์แลมบ์ดา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-WHO เผาระวังไวรัสโควิดสายพันธุ์แลมบ์ดา (Lambda) พบครั้งแรกที่เปรู ระบาด 20 กว่าประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาใต้ โดยพบใน UK, อาร์เจนตินา, เอกวาดอร์

13.แนะใช้ยากดภูมิคุ้มกันรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-WHO แนะนำให้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการรักษาโรคซออักเสบ “แอกเท็มรา-เคฟซารา” ร่วมกับ “คอร์ติโคสเตียรอยด์” รักษาโควิด 19 หลังทดสอบในผู้ป่วยหนักกว่าราย ช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตและใช้เครื่องช่วยหายใจได้ ทั้งนี้ FDA สหรัฐฯ เพิ่งอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้ยาแอกเท็มราสำหรับผู้ป่วยโควิดได้ WHO ยังเรียกร้องให้มีการเพิ่มการเข้าถึงยาดังกล่าวในประเทศรายได้ต่ำที่เผชิญการระบาดเพิ่มสูงขึ้น และมีวัคซีนไม่เพียงพอ

14.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสดแนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded, mcof, ch3)

-กทม. พบคลังเตอร์ใหม่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เขตมีนบุรี ผู้สูงอายุติดเชื้อ 6 ราย และผู้ดูแล 11 ราย และโรงงานผลิตจิวเวลรี่ เขตบางนา **นนทบุรี** โรงงานน้ำจิ้ม อ.บางบัวทอง ผู้ติดเชื้อ 61 ราย **ปทุมธานี** รพ.เอกชน อ.คลองหลวง ผู้ติดเชื้อ 10 ราย **ตาก** โรงงานพีซีไร้ อ.แม่สอด ผู้ติดเชื้อ 33 ราย **ลำปาง** ปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์หลังพบนักเรียนติดเชื้อ 5 ราย **กระบี่** ติดเชื้อเพิ่ม 91 ราย จากคลังเตอร์ปอเนาะและคนมาจาก กทม.ร่วมงานศพ **อุดรธานี** ผู้ติดเชื้อ 51 ราย บุคลากรทางการแพทย์ติด 2 ราย **ปราจีนบุรี** คลังเตอร์เทศบาลเมือง 31 ราย สั่งปิดทำการ 3 วัน **เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อ 29 ราย มาจากต่างจังหวัด คลังเตอร์ในชุมชนและสัมผัสในครอบครัว **พระนครศรีอยุธยา** ผู้ติดเชื้อ 239 ราย เตียงไม่เพียงพอ **สน.พระราชวัง** เจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดเชื้อเกือบทั้งสิ้น. โดยทุกนายได้ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว มีเพียงรายเดียวในกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเพราะฉีดแอสตราเซนกา

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสพภัยโรงงานระเบิดและไฟไหม้ ย่านถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย สธ.จัดรถตรวจเชื้อซิวิตริกัยมาประจำเพื่อตรวจประชาชน หากพบการติดเชื้อจะส่งตัวเข้ารักษาในรพ.ต่อไป และจัดวัคซีน 1 พันโดสมาฉีดให้แก่ผู้ประสพภัยและบริเวณโดยรอบเพื่อควบคุมการระบาด จากการวัดมลพิษบริเวณศูนย์อพยพพบว่า ในรัศมี 1 กม. ยังมีค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนโมโนเมอร์ 1,000 ppm ในระยะ 3 กม. ประมาณ 86 ppm และระยะ 5 กม. ประมาณ 51 ppm ซึ่งยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ คาดว่า 2-3 วันน่าจะดีขึ้น หากไม่มีการปะทุใหม่ ผู้อพยพน่าจะเดินทางกลับได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย จัดทำคู่มือการกักตัวที่บ้านฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นแนวทางในการปฏิบัติระหว่างแยกกักตัวเพื่อควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับที่ทำงาน เพราะความไวใจทำให้ไม่ได้มีการระมัดระวังตัวหรือป้องกันตนเอง ทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น มาตรการส่วนบุคคลจึงสำคัญที่สุด การไม่สวมหน้ากากอนามัยและพบปะพูดคุยเกิน 5 นาที มีโอกาสติดเชื้อได้ ส่วนการฉีดวัคซีนทุกชนิดแม้ป้องกันโรคได้ไม่ 100% แต่ดีกว่าไม่ฉีด และในที่ทำงานควรจัดรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หากเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดใน 2-3 สัปดาห์จะมีผลช่วยลดโรค ส่วนการตรวจเชื้อทันทีเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้พิจารณา ก่อน หากเดินผ่านไม่ติดกัน ยกเว้นพูดคุยรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เพราะเป็นช่วงที่เปิดหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5, 9, NBT

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับรพ.ของรัฐสังกัด สธ.ทั่วประเทศ รพ.สนาม เรือนจำในเขต กทม.และปริมณฑล ใช้จ่ายฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย ได้กระจายยาให้ผู้ป่วยและผู้มีผลกระทบกว่า 5.2 ล้านแคปซูล พบว่าส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น ประกอบกับสธ.มีแนวทาง Home Isolation กรมาฯ จึงมีการรักษาผ่าน LINE OA : FAH FIRST AID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานครกิจ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 6 วิธีปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิดและสัมผัสเสี่ยงสูงที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยติดต่อศูนย์ประสานจังหวัดปลายทางเพื่อเตรียมรับการรักษากักตัว ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว ใส่หน้ากากตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยผลการนำยาฟ้าทะลายโจรไปใช้จริงในผู้ป่วยของไทย โดยใช้ในเรือนจำนนทบุรี 1,300 คน พบปอดบวม 50 คน คิดเป็น 3.85% พบอาการไม่พึงประสงค์ 51 คน ได้แก่ ท้องเดิน มากที่สุด 24 คน รองลงมา คลื่นไส้ อาเจียน 16 คน ซามือเท้า 8 คน ผื่นลมพิษ 4 คน ปวดศีรษะ วิงเวียน 3 คน ส่วนผู้ป่วยที่รพ.บุษราคัม ใช้จ่าย 525 คน พบปอดบวม 20 คน คิดเป็น 3.81% พบอาการไม่พึงประสงค์ 40 คน ได้แก่ ท้องเดิน 24 คน ปวดศีรษะ วิงเวียน 7 คน คลื่นไส้ อาเจียน 6 คน ใจสั่น 2 คน ผื่นลมพิษ 1 คน ซามือเท้า 1 คน ผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์ทุกคนเมื่อกินยาฟ้าทะลายโจรครบ 5 วันแล้ว อาการทุกอย่างเป็นปกติ และในระหว่างกินยาฟ้าทะลายโจรสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ตามปกติ หากฉีดวัคซีนแล้วมีไข้ สามารถกินยาฟ้าทะลายโจรแทนพาราเซตามอลได้ และระหว่างรอพึ่งผลตรวจเชื้อหรือพบเชื้อและรอเตียง สามารถกินยาฟ้าทะลายโจรได้ รวมทั้งยังเป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน ตามมาตรการของกรมการแพทย์ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผจก., tnnthailand, thejournalistclub)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ควรเดินทางหากมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ติดต่อศูนย์ประสานงานจังหวัดปลายทาง/สสจ.หรือรพ.ปลายทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับการรักษากักตัว หากไม่แจ้งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน หรือในรพ. 2.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่เดินทางด้วยรถสาธารณะ 3.เตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงใส่ขยะส่วนตัว 4.เตรียมยาบรรเทาอาการหรือโรคประจำตัว 5.จัดเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอ ไม่แวะสถานที่อื่นระหว่างทาง และ 6.เตรียมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ต้องขอความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทาง และเมื่อถึงปลายทางให้แจ้งเจ้าหน้าที่รพ. หรือสถานที่รับประสาน เพื่อเข้าระบบการรักษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ชาว อ.พล จ.ขอนแก่น ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อลุ้นทองคำจนแน่นห้องประชุม เจ้าหน้าที่จัดให้วันระยะห่างลดการสัมผัส พร้อมส่งทีมแพทย์-พยาบาล ตรวจคัดกรองและให้บริการวัคซีนในทุกขั้นตอน

-หลายรพ. อาทิ รพ.มหาสารคามราชสีมา รพ.มหาสารคามเชียงใหม่ รพ.อุทัยธานี แสดงความยินดีที่รัฐบาลจะนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เป็นเข็มที่ 3

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, innnews</p> <p>-โฆษก ก.การต่างประเทศ ระบุ ก.การต่างประเทศใช้ช่องทางทางการทูตแสวงหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้กับไทย และพยายามเจรจาผลักดันความร่วมมือด้านวัคซีนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดซื้อ การรับความช่วยเหลือวัคซีน รวมถึงผลักดันการทำ vaccine swap กับหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา และสหรัฐฯ และกำลังร่วมกับสธ.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือวัคซีนจากสหรัฐฯ รวมทั้งความพร้อมด้านแผนบริหารจัดการและจัดสรรวัคซีนดังกล่าวในประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันที่ 7 ก.ค. วัคซีนป้องกันโควิด 19 ชุดใหม่ของจีน 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบันจีนจัดหาวัคซีนให้แก่ประเทศไทยแล้ว 15 ชุด รวม 14.5 ล้านโดส และยินดีสนับสนุนและจัดหาวัคซีนให้แก่ไทยต่อไป พร้อมจับมือกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดและเอาชนะความยากลำบากไปด้วยกัน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรงงานเม็ดพลาสติกระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., thailandplus, TheJournalistClub, bangkokbiznews, Chiangmainews</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนพื้นที่ที่เหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ช.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ ฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสารสไตรีนโมโนเมอร์ที่เกิดการเผาไหม้ มีผลต่อร่างกายทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ทำให้ระคายเคืองจมูก ลำคอ มีน้ำมูก เสียงหวีด ไอ ปวดบวม หัวใจเต้นผิดปกติ หวหะ และยังมีผลต่อการกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง เหนื่อย เวียนศีรษะ เดินเซ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หากถูกผิวหนังทำให้เกิดการระคายเคือง/คัน และอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ ทั้งนี้ ได้ย้าให้ศูนย์พักพิงทุกแห่งมีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้ามาพักพิง ประเมินความเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่เชื้อโควิด 19 และต้องล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์</p>	-
<p>Line Official “ห่วงใย”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมกับกลุ่มรพ.อัญญารักษ์ 6 แห่ง เชิญชวนส่งต่อ Line Official “ห่วงใย” เป็นระบบแชทบรอดที่ตอบเกี่ยวกับยาและสารเสพติด เพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและการให้คำปรึกษา ทั้งสำหรับผู้เสพและบุคคลใกล้ชิดที่อยากช่วยคนที่เรารักให้สามารถ ลด ละ เลิก การใช้ยาและสารเสพติด โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “@1165huangyai”</p>	-